

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 58/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại cuộc họp nghe Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu chủ trì họp nghe Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San, lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Phù Ninh, UBND xã Hy Cương và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Khu di tích; ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị dự họp. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu kết luận một số nội dung như sau:

Thực hiện Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2015. Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2009, Khu di tích lịch sử Đền Hùng được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm vào cuộc của các sở, ngành của tỉnh và các nhà thầu tham gia, sự cố gắng nỗ lực của Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tranh thủ được các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, vốn xã hội hóa, công đức nên nhiều hạng mục công trình trong Khu di tích được đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo ngày càng khang trang, bề thế để Đền Hùng xứng tầm là Khu di tích quốc gia đặc biệt, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, thờ cúng tổ tiên của đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Từ năm 2009 đến năm 2015 do nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương tăng đột biến và yêu cầu thực hiện các công trình đáp ứng tiến độ kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 và phục vụ lễ hội hàng năm, do vậy quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình trong Khu di tích còn một số tồn tại, hạn chế, công tác thanh toán có số dư tạm ứng lớn chưa kịp thời thu hồi, chậm tiến độ tại một số công trình, hạng mục công trình. Nhiều gói thầu, kể cả gói thầu đã được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đã quá hạn rất nhiều, có gói thầu đã quá hạn trên 1 năm. Các gói thầu có số dư tạm ứng lớn và chậm tiến độ, quá thời gian thực hiện hợp đồng chủ yếu của Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Việc chậm hoàn ứng, kéo dài thời gian

thực hiện các dự án, gói thầu, dẫn đến tiến độ triển khai thi công để hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng của một số công trình chưa đáp ứng được theo kế hoạch.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp của các sở, ngành của tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của Chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay cơ bản các dự án, hạng mục công trình tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng góp phần cải thiện bộ mặt cảnh quan, môi trường của Khu di tích, phát huy được hiệu quả đầu tư được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận; công tác quyết toán dự án hoàn thành được đẩy nhanh, hiện đã quyết toán được 104/113 gói thầu (*trong đó đang trình quyết toán và hoàn thiện các thủ tục trình quyết toán 06 gói thầu, còn 03 gói thầu đang thi công dở dang*); việc thu hồi tạm ứng đã cơ bản hoàn thành, số dư tạm ứng thanh toán từ hơn 140 tỷ đồng năm 2014 đến nay chỉ còn khoảng dưới 8 tỷ đồng (theo báo cáo của Chủ đầu tư nêu trừ khối lượng đã thi công chưa được lập hồ sơ nghiệm thu và khối lượng vật tư đã tập kết tại hiện trường của nhà thầu thi công thì hiện nay không còn số dư tạm ứng thanh toán).

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đến thời điểm này còn bộc lộ một số vấn đề như một số hạng mục công trình nếu triển khai thực hiện theo quy hoạch trong thời gian tới sẽ không phát huy được hiệu quả đầu tư, không phù hợp với điều kiện thực tế, gây lãng phí trong việc đầu tư xây dựng, nếu không có những giải pháp điều chỉnh phù hợp. Trước tình hình đó, yêu cầu Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với những dự án, công trình của giai đoạn từ năm 2015 trở về trước.

- Những dự án, công trình thi công dở dang, chậm tiến độ: Giao Khu di tích lịch sử Đền Hùng rà soát lại các gói thầu, đối với gói thầu cần thiết phải chấm dứt Hợp đồng thì báo cáo UBND tỉnh cho kết thúc để tiến hành các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định; đối với gói thầu đang tiếp tục thi công yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc quyết liệt các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng và thực hiện thanh, quyết toán công trình xong trong năm 2016.

- Về nguồn vốn thanh toán nợ đọng XD/CB cho các gói thầu đã quyết toán: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính và Khu di tích lịch sử Đền Hùng nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Đối với những dự án, công trình đầu tư xây dựng giai đoạn trung hạn 2016 - 2020.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ quy hoạch, dự án ... Trong trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án trên cơ sở:

+ Đảm bảo phù hợp với Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ về việc phê

duyet nhiệm vụ tại Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 và không làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt.

+ Quy hoạch phải phù hợp với địa hình; các khu vực gò đồi, khu vực có địa hình đặc trưng thực hiện các giải pháp quy hoạch hài hòa, gắn kết với điều kiện tự nhiên, hạn chế tối đa việc san gạt mặt bằng; thiết kế phải bám sát quy hoạch, sử dụng các vật liệu, chất liệu, màu sắc phù hợp, tiết kiệm chi phí đầu tư, đồng thời đáp ứng được công năng sử dụng của công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

+ Đảm bảo việc kết nối thông suốt từ công chính, Trục hành lễ với các khu vực trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đồng thời nghiên cứu việc kết nối giao thông từ khu vực Trục hành lễ tới Đền Mẫu Âu Cơ.

+ Nghiên cứu mở rộng khu vực cảnh quan sân kết nối với bãi xe trước cổng lên Đền Mẫu Âu Cơ.

+ Công trình Bảo tàng Hùng Vương: Nghiên cứu cải tạo, sửa chữa sử dụng các vật liệu, chất liệu phù hợp, đảm bảo lưu thông phía trước và phía sau.

+ Đồi Công Quán: Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên và tận dụng các cây xanh hiện có; tránh san gạt nhiều và chặt hạ nhiều cây xanh; tránh xây dựng nhiều công trình, đồng thời đảm bảo kết nối với các tuyến đường, công trình kiến trúc cảnh quan xung quanh và kết nối với Bảo tàng Hùng Vương.

+ Nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng từ nút giao Quốc lộ 32C với Quốc lộ 2 (gần Cây xăng quân đội) đến cổng vào Khu Trung tâm Lễ hội và nhánh từ Quốc lộ 32C đến tuyến đường vào Khu công nghiệp Thụy Vân để đảm bảo ánh sáng, an toàn giao thông cho nhân dân và du khách từ Quốc lộ 2 vào Đền Hùng, nhất là dịp Lễ hội Đền Hùng hàng năm.

+ Nghiên cứu điều chỉnh thiết kế xây dựng các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn Khu du lịch quốc gia, phục vụ được số lượng lớn người sử dụng; nghiên cứu lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa tại các đền, chùa, các điểm thăm quan, du lịch.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:

+ Thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân nằm hai bên đường từ Trục hành lễ tới Đền Mẫu Âu Cơ, khu vực sân trước bãi xe lên Đền Mẫu Âu Cơ; khu vực cảnh quan của Trung tâm Lễ hội.

+ Đối với diện tích đất đang bị vướng mắc trong công tác GPMB tại vườn cây lưu niệm số 2 khoảng 2,1ha thuộc địa bàn xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh: Giao UBND huyện Phù Ninh tiến hành giải phóng xong mặt bằng và bàn giao cho Chủ dự án trong tháng 9/2016.

+ Đối với các khu vực còn lại: Giao Khu di tích lịch sử Đền Hùng xem xét, nếu không ảnh hưởng lớn tới cảnh quan chung của Khu di tích thì không thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để người dân ổn định cuộc sống và làm việc kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng.

+ Đầu tư xây dựng khu tái định cư Hy Cương 2 mở rộng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3. Đối với công tác quản lý điều hành tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng:

- Khu di tích lịch sử Đền Hùng cần nghiên cứu cách thức quản lý điều hành cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế hiện nay, tìm nhiều biện pháp đảm bảo tăng nguồn thu cho Khu di tích, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên và phục vụ cho công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các trang, thiết bị, công trình tại Khu di tích.

- Đối với những quy định của UBND tỉnh về quản lý hoạt động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng không còn phù hợp, cần nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan cho điều chỉnh, bổ sung, thay thế trong năm 2016.

4. Khu di tích lịch sử Đền Hùng chủ động phối hợp với UBND thành phố Việt Trì, UBND huyện Phù Ninh, UBND các xã trong khu vực triển khai các dự án để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ.

5. Các sở, ngành có liên quan chủ động tăng cường công tác phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong việc xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo triển khai các dự án, công trình đúng tiến độ, chất lượng và theo đúng các quy định của nhà nước.

Vậy, thông báo để Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thiều Vinh